

# TỬ VI KỶ DẬU 2019 NỮ MẠNG

## HƯỞNG TÀI ĐẮC LỘC TRỜI BAN PHƯỚC LÀNH

### ☛ Tổng quan tuổi Kỷ Dậu nữ mạng

Tuổi Kỷ dậu nữ mạng có nhiều may mắn trên đường công danh sự nghiệp, hưởng nhiều phúc lộc, tự nhân tích đức để lại cho con cháu mai sau. Quý cô tuy có nhiều tiền bạc nhưng lại không được chi tiêu thoải mái, càng về già thì càng được giàu sang, bản mạng y phục thực vật tác dụng, có biệt tài về giao tế, thương danh buôn bán thu nhập cao, tạo lập được nhiều bất động sản, hậu vận hưởng cảnh thanh nhàn cấp phú quý xinh đẹp chi mạng.

Hợp với tuổi Giáp, Ty , Sửu- Khắc với tuổi Ất, Tý, Ngọ

Hợp với màu đen, xanh-Khắc với màu đỏ, trắng.

*Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu nữ mạng năm 2019*

**KỶ DẬU**

51 Tuổi

(Sinh từ 17/02/1969 đến 05/02/1970)

Thổ mạng - Âm nữ

Đại trạch thổ - Đất nhà lớn

**Sao hạn 2019:** La hựu: Chủ các việc buồn thị phi, bệnh phụ khoa: Xấu

**Vận hạn 2019:**Diêm vương: rối rắm, tổn hao :xấu

**Vận Niên 2019:**

- Mã bị đau: Ngựa trúng thương: Xấu

- Mạng: THỔ gặp năm Mộc là khắc nhập: Bất ổn: Xấu

- Địa chi tuổi : DẬU gặp năm HỢI là: Tam tai

- Thiên can tuổi: KỶ gặp KỶ là: cùng can: Thắng lợi

**Luận lá số tử vi Kỷ Dậu năm 2019 nữ mạng**

Chiếu theo sự vận chuyển của âm Dương Ngũ Hành trong vũ trụ, năm 2019 tiểu vận động tại cung: Không Hành Kim thuộc hướng Tây Nam Thiên Tây. Đối với tuổi Kỷ Dậu là: Bại Địa

Toạ cung tiểu vận có các sao cố định: Hoá quyền, Lưu niên vẫn tinh, Thái tuế, Đại hao.

Chiếu có các sao cố định:

- + Thiên mã, Phượng các, Giải thần, Tuế phá, Thiên hư.
- + Long trì, Tẩu thư, Thiên phúc quý nhân, Thiên trì, Quan phù.
- + Tuần, Triệt, Hoa cái, Bạch hổ, Hoá lộc, Đà la, Thiên la.

Tại cung ấy gặp các sao lưu: Thiên mã, Thiên khốc, Điều khách, Lộc.

Các sao lưu chiếu:

- + Tuần, Triệt, Phúc đức, Thiên đức, Lộc tồn, Bác sỹ, Thiên quan quy nhơn, Kiếp sát.
- + Quan phù, Điều khách, Kinh dương.
- + Hỷ thần, Đường phù, Tang môn, Thiên khốc, Địa võng.

Theo như trên có thể luận đoán [tử vi 2019](#) tổng quát cho tuổi Kỷ Dậu nữ mạng năm nay tam hợp Thái tuế Bạch hổ Quan phù nghĩa là bản thân gặp nhiều điều tốt đẹp, số hưởng được phúc lộc, công danh sự nghiệp rất vẻ vang trong tương lai, quý cô là người gương mẫu, có phước tướng, tính tình phúc hậu, lòng từ ái, thi ân bất cần báo. Quý cô chính là trụ cột trong gia đình, một tay tạo nên gia thế cho chồng con và anh chị em, mang lại hạnh phúc cho gia đình.

*Quý cô nữ mạng đẹp xinh, khôn ngoan lanh lợi thông minh tuyệt vời  
Sơ niên gian khổ với đời, trung niên giàu có một đời hiển vinh  
Chàng nàng số phận duyên tình. Trăm năm hạnh phúc thật tình yêu nhau  
Tiền tài nhà cửa sang giàu, Công danh sự nghiệp mai sau huy hoàng  
Bước qua năm mới vẹn toàn. Hưởng tài đắc lộc trời ban phước lành.*

### **Công danh và sự nghiệp**

Năm nay có tin vui về việc làm thay đổi công việc và lương bổng cũng được nhiều hơn. Người nữ tuổi Dậu lúc nào cũng được quý nhơn theo phù trợ xua đuổi tai ương. Chính vì quý cô làm tốt, từ thiện mà phước lành ứng hiện.

### **Tài chính**

Tam hợp Hoá lộc và Nhị hợp Lộc tồn nên nguồn thu nhập năm nay rất khá, nhưng nên nhớ là bị hung tinh Đại hao toạ thù và tiêu hao chiếu mà chi xuất khá nhiều, chớ tin người mà cho vay mượn mà mất cả vốn lẫn lời. Đầu năm hao tiền tháng 7 mất của cải.

### **Tình cảm**

Được Hồng Loan Đào hoa quy tụ nghĩa là có cuộc sống rất hạnh phúc với chồng con, được chồng thương yêu quý nâng niu chiều chuộng, tuy có những nỗi khổ nhỏ trong lòng nhưng phải cố quên đi mà vui sống hạnh phúc với chồng con.

### **Sức khỏe**

Bệnh đường ruột, táo bón, thần kinh toạ.

### **Lưu ý:**

Đầu năm nên cầu an giải hạn hay cúng sao, mỗi tháng vào ngày 8 âm lịch dùng 9 ngọn đèn, hoa quả, 3 ly trà, quay mặt về hướng chánh Bắc mà khấn vái “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”. Mong một tết nên xuất hành hướng Nam để nghênh tiếp Quý thần. Đi từ 5 đến 7 giờ sáng, tính theo giờ nơi cư ngụ.

### **Tử vi tuổi Kỷ Dậu nữ mạng 2019 theo từng tháng**

#### **Mùa xuân**

Tháng giêng :Vui xuân có quyền uy chức vụ nhưng hao tiền

Tháng hai: Bản tánh vui tươi, bạn bè mến thương, có việc làm mới

Tháng ba: Tiền bạc nhà cửa đều hoàn hảo, được nguồn thu nhập cao

#### **Mùa hạ**

Tháng tư: Phụ nữ tâm hồn đoan trang hiền hậu, bao người ái mộ

Tháng năm : Có quý nhơn đem lại tin vui và sống hạnh phúc

Tháng sáu: Chuyện vui về cưới hỏi và thành công ở việc làm

#### **Mùa thu**

Tháng bảy: Cần thận kéo bị tổn hao tiền bạc và sức khoẻ suy yếu

Tháng tám:Vui tươi và thành công trên phương diện tiền bạc

Tháng chín: Hoá lộc đem lại tiền tài nhưng bị cảnh tranh chấp

### **Mùa đông**

Tháng mười: Quý nhơn giúp cho thành công trong việc buôn bán

Tháng mười một: Nhân nhện mới đạt được thành công danh vẻ vang

Tháng chạp: Chũ tài chũ hiều thật vẹn toàn nhưng bị người ganh tỵ



*Nội dung sơ lược xem tử vi 2019 của Kỷ Dậu nữ mạng do chùa Khánh An biên soạn để giúp quý bạn tham khảo được phần nào năm được những diễn biến chính của mình trong năm 2019 (kỷ hợi) của mình. Chúc các bạn một năm mới nhiều sức khỏe và may mắn.*